

Pleiku, ngày 04 tháng 02 năm 2020

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH GIA LAI Số: 183/KH-BCH

Số: 703

Ngày: 27/02/2020

Chuyển: **Hành động khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trong lực lượng vũ trang thành phố Pleiku**

KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Không để xảy ra dịch trong lực lượng vũ trang thành phố. sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch cho nhân dân trên địa bàn theo nhiệm vụ khi được giao.
- Phát hiện sớm các ca bệnh và xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong, giữ vững quân số khỏe, đảm bảo cho đơn vị có đủ sức mạnh chiến đấu và lao động, học tập trong mọi tình huống.

2. Yêu cầu

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona phải chặt chẽ, thống nhất từ Ban Chỉ đạo thành phố, Ban TM, CT, HC-KT tới các đơn vị.

- Phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP, PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

1. Nội dung

- Lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai, giám sát dịch bệnh chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sỹ LLVT thành phố về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để mọi người tự giác thực hành các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban chỉ huy về kết quả tổ chức phòng chống dịch tại đơn vị mình. Tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên quân y.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai phòng chống dịch; chuẩn bị mọi mặt về lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống với hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng các phương án xử trí tình huống cụ thể, sát thực tế, chú trọng các khu vực sinh hoạt học tập đông người...; Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng y tế địa xã, phường để giám sát, theo dõi và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Biện pháp

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư - trang thiết bị của các tổ cơ động phòng chống dịch bệnh khi xảy ra một cách nhanh nhất.

- Quán triệt, tuyên truyền kiến thức phòng bệnh cho cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân theo các khuyến cáo của Bộ y tế. Tăng cường các biện pháp vệ sinh cá nhân như súc

họng bằng nước muối, nhỏ mũi bằng nước tỏi (sáng, tối), rửa tay với xà phòng và nước sau khi chạm vào động vật và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Rửa tay sạch sau khi ho, hắt hơi. Trước trong và sau khi chế biến thực phẩm và khi chuyển từ chế biến thực phẩm sống sang chế biến thực phẩm chín.

- Phối hợp chặt chẽ với y tế xã, phường, nắm chắc tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở địa phương nói chung, cũng như dịch viêm phổi do vi rút Corona nói riêng để chủ động phòng chống.

- Sử dụng tối đa các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế.

+ Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

+ Giữ ấm cho cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để đề phòng bệnh viêm phổi.

+ Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

+ Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

+ Những cán bộ, chiến sỹ có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

+ Tăng cường giám sát và quản lý sức khỏe cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân trên địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, tổ chức cách ly, điều trị, nếu có yếu tố dịch tễ (đi về từ vùng dịch) thì báo ngay về Ban chỉ huy qua Ban Hậu cần - Kỹ thuật để được chỉ đạo, hướng dẫn.

+ Không tụ tập đến những nơi đông người, các điểm du lịch, khu vui chơi... Hạn chế tiếp xúc với người có yếu tố dịch tễ (người từ các vùng có dịch đến địa phương). Hạn chế tối đa cơ động bằng đường hàng không.

+ Thực hiện tốt công tác chỉ đạo và điều hành theo phương châm "4 tại chỗ": Sử dụng lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, xử lý ổ dịch tại chỗ và điều trị bệnh nhân theo phân cấp từng khu vực.

+ Hạn chế vận chuyển bệnh nhân để phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Giám sát, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh. Chỉ đạo kịp thời phòng chống theo các giai đoạn của dịch.

3. Xử lý tình huống cụ thể

a) Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại địa bàn và các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra

+ Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các đơn vị.

+ Duy trì hoạt động thường xuyên công tác quân y tại đơn vị.

+ Tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chủng mới của vi rút Corona.

+ Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Quân y cấp trên.

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức các tổ kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác; giám sát, phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền

+ Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin tại cơ quan, đơn vị về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, trong LLVT và các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc vô tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

+ Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, cung cấp thông tin phù hợp.

- Công tác giám sát, dự phòng

+ Giám sát chặt chẽ khách ra vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, thực hiện việc kiểm tra, sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp ốm mệt, sốt, ho thông qua trực quan; nếu cần thiết yêu cầu bộ phận quân y giám sát.

+ Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi, phế quản tại các trạm xá.

+ Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tiêu chuẩn định nghĩa trường hợp bệnh, đặc điểm dịch tễ học, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

+ Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

+ Tổ chức thường trực phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

+ Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường có quy trình phòng chống lây nhiễm, sử dụng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc phòng chống dịch.

+ Cấp phát khẩu trang y tế cho 100% công dân nhập ngũ năm 2020, người nhà công dân đưa tiễn, cán bộ, nhân viên tham gia lễ giao nhận quân năm 2020.

- Công tác điều trị

+ Thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt, ho, khó thở, đặc biệt là các trường hợp có tiền sử đi đến vùng có dịch.

+ Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân theo quy định của Cục Quân y và Bộ Y tế.

+ Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường.

+ Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện.

- Công tác bảo đảm: Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

- Công tác phối hợp, hiệp đồng: Chủ động, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để nắm bắt tình hình dịch bệnh, chia sẻ thông tin, đồng thời hỗ trợ các nguồn lực phòng chống dịch bệnh.

b) Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào địa bàn và các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra

+ Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường tuyên truyền phòng chống

dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý các ổ dịch tại các cơ quan, đơn vị.

+ Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khẩn cấp để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

+ Thường xuyên báo cáo cấp trên về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố.

+ Tổ chức các tổ kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn tại các cơ quan, đơn vị và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các cơ quan, đơn vị.

- Công tác giám sát, dự phòng

+ Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

+ Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ. Hướng dẫn việc tự chăm sóc của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm trong tập thể đơn vị.

+ Tiếp tục giám sát chặt chẽ khách ra vào làm việc tại cơ quan, đơn vị, tiếp tục duy trì việc kiểm tra, sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp ốm mệt; sốt thông qua trực quan; nếu cần thiết yêu cầu bộ phận quân y giám sát.

+ Tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để dịch bùng phát trong các cơ quan, đơn vị.

+ Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

+ Tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24h tại các cơ quan, đơn vị.

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng chống dịch bệnh phù hợp.

- Công tác điều trị:

+ Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do vi rút, quân y đơn vị liên hệ chuyển ngay bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất và theo dõi, giám sát chặt chẽ đồng thời bao cáo chỉ huy đơn vị và Ban Quân y cấp trên.

+ Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên quân y, người nhà và cộng đồng theo quy định.

+ Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, những bệnh nhân đầu tiên được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

+ Bố trí khu vực cách ly tạm thời những trường hợp nghi ngờ sau đó liên hệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

+ Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang

cán bộ, nhân viên quân y.

+ Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường; Tổ phòng chống dịch cơ động kịp thời hỗ trợ đơn vị xảy ra dịch.

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

+ Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong theo quy định.

- Công tác tuyên truyền

+ Cập nhật, bổ sung các thông tin, các tài liệu tuyên truyền khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin phát thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cơ quan, đơn vị.

- Công tác bảo đảm

+ Căn cứ vào tình hình dịch đề đề nghị trên bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

+ Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thuốc, hóa chất cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính sách cho cán bộ, nhân viên quân y ở các tổ phòng chống dịch cơ động và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp thu dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

+ Có kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Công tác phối hợp hiệp đồng: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng chống dịch bệnh phù hợp. phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai Bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.

c) Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra

+ Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chỉ huy đơn vị các biện pháp phòng chống dịch.

+ Tham mưu Thủ trưởng Ban chỉ huy chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

+ Tổ chức các tổ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tại các cơ quan, đơn vị và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh của các cơ quan, đơn vị.

- Công tác giám sát, dự phòng

+ Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

+ Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường.

+ Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

+ Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng do vi rút; kịp thời xác minh, tổ chức

điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cơ quan, đơn vị.

+ Thường trực phòng chống dịch 24/24h tại các cơ quan, đơn vị. Huy động tối đa lực lượng cán bộ, nhân viên quân y tham gia phòng chống dịch bệnh.

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Công tác điều trị

+ Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai điều trị bệnh nhân theo quy định.

+ Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung điều trị bệnh nhân. Huy động nguồn nhân lực, vật lực cho Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường; đề nghị trên hỗ trợ nhân lực, chuyên môn kỹ thuật khi tình hình dịch diễn biến phức tạp.

+ Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường, làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ, nhân viên quân y.

+ Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại Quân y đơn vị và trạm xá các xã, phường; tổ phòng chống dịch cơ động kịp thời hỗ trợ đơn vị xảy ra dịch.

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị, cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Công tác tuyên truyền

+ Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp tuyên truyền khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin phát thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

+ Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn cán bộ chiến sỹ LLVT thành phố tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì tư vấn, điều trị kịp thời.

+ Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cơ quan, đơn vị.

Công tác bảo đảm: Căn cứ vào tình hình dịch để đề nghị trên bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Công tác phối hợp hiệp đồng: Tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với y tế địa phương để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng chống dịch bệnh phù hợp.

III. THÀNH PHẦN

1. Ban CHQS thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của

vi rút Corona trong lực lượng vũ trang thành phố (Có Quyết định kèm theo).

2. Các đơn vị cơ sở

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền kiến thức phòng bệnh cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn theo các khuyến cáo của Bộ y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với y tế xã, phường, nắm chắc tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở địa phương nói chung, cũng như dịch viêm phổi do vi rút Corona nói riêng để chủ động phòng chống.

- Sử dụng tối đa các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cơ quan, đơn vị.

- Nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trong đơn vị, và trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kịp thời để có hướng chỉ đạo.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Ngày 04/02/2020 Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trong lực lượng vũ trang thành phố.

Ngày 04/02/2020 triển khai Kế hoạch Hành động khẩn cấp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona trong LLVT thành phố. Thực hiện tình huống 1.

2. Địa điểm

Tại Ban CHQS thành phố và các đơn vị xã, phường và tự vệ.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm vật tư, trang thiết bị

- Sử dụng trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch hiện có.

- Thuốc, hóa chất: trên cấp cho đơn vị theo kế hoạch.

- Bảo đảm khẩu trang y tế đảm bảo cho công tác tuyến quân.

2. Bảo đảm kinh phí

Sử dụng kinh phí tự chi ngành Quân y năm 2020 và kinh phí 10% Bảo hiểm y tế.

3. Bảo đảm xe

- Phòng chống dịch: Xe KV-8075.

- Ban Chỉ đạo: Ban CHQS thành phố bố trí xe theo yêu cầu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Ban CHQS thành phố Pleiku.

4. Bảo đảm xăng

- Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng xăng dầu thường xuyên của Ban CHQS thành phố Pleiku.

- Các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ sử dụng xăng dầu của đơn vị mình.

5. Bảo đảm tuyên truyền

- Sử dụng kinh phí thường xuyên năm 2020

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

- Thiết lập mạng lưới chỉ đạo, điều hành từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Ban CHQS thành phố đến các đơn vị xã, phường và tự vệ để triển khai hoạt động.

- Các đầu mối cấp xã, phường và các đơn vị tự vệ chủ động xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch của đơn vị mình.

- Tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn LLVT thành phố các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh về công tác phòng chống dịch.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Ban CHQS thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh.

- Tổ chức kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch của đơn vị.

2. Nhiệm vụ của các Cơ quan, đơn vị

a) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Ban CHQS thành phố: Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban CHQS thành phố về công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trong lực lượng vũ trang thành phố Pleiku.

b) Ban Tham mưu: Theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan, chủ động bám nắm tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh, trong đó:

- Chỉ đạo Quân lực rà soát, điều chỉnh lực lượng nhân viên quân y đảm bảo cho công tác phòng chống dịch theo đề xuất của chuyên ngành, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyến quân.

- Chỉ đạo Tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch theo quy định.

c) Ban Chính trị: Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các ban đề xuất chủ trương, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, trong đó:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo Cán bộ rà soát, sắp xếp cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

d) Ban Hậu cần: Theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó:

- Chỉ đạo Kỹ thuật.

- Bảo đảm phương tiện hệ số kỹ thuật tốt sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch khẩn cấp khi có lệnh.

- Chỉ đạo Quân Y

+ Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Ban CHQS thành phố; chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong toàn LLVT thành phố. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, cả nước và bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Bộ CHQS tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, thông báo kịp thời cho các đơn vị và tổng hợp báo cáo tình hình phòng chống dịch của LLVT thành phố với Thủ trưởng Ban chỉ huy và báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ CHQS tỉnh.

+ Cùng cố và duy trì chặt chẽ các chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch giữa Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Ban CHQS thành phố với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, các cơ quan chức năng và các bệnh viện trên địa bàn.

+ Tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn cho quân y đơn vị.

+ Chỉ đạo quân y đơn vị nâng cao năng lực chẩn đoán, cách ly, điều trị và xử lý các tình huống khi có dịch xảy ra; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chống lây chéo, triển khai tổ phòng chống dịch cơ động theo kế hoạch.

+ Xây dựng kế hoạch bảo đảm, lập dự trữ kinh phí, vật tư phòng chống dịch.

Dự trữ đủ vật tư quân y cho đơn vị phòng chống dịch.

- Chỉ đạo nhân viên quản lý phối hợp với Quân y bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu tạo nguồn, chế biến. Tổ chức vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.

e) Các cơ quan, đơn vị

- Quân y đơn vị khi tiếp xúc bệnh nhân bị sốt, cần khai thác kỹ tiền sử dịch tễ để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi do vi rút nCoV.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.

3. Công tác thống kê, báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trong đơn vị, số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm đang điều trị tại trạm xá, bệnh viện, đột xuất hoặc khi kết thúc vụ dịch tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo/ Ban CHQS thành phố bằng văn bản.

- Khi dịch xảy ra, hàng ngày các đơn vị trong khu vực có dịch phải phối hợp với y tế địa phương tổng hợp tình hình, báo cáo nhanh về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Ban CHQS thành phố về số người mắc, mức độ và nguy cơ lây lan của dịch để kịp thời có biện pháp xử lý.

- Kết thúc vụ dịch phải tổng hợp, báo cáo đầy đủ bằng văn bản về Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Ban CHQS thành phố theo quy định.

- Số điện thoại liên hệ báo cáo hàng ngày hoặc đột xuất:

+ Trực ban Tác chiến thành phố: 02693824480

+ Ban HC-KT: 0914138227 (đ/c Phú Chủ nhiệm HC-KT)

Căn cứ kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo về Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Hậu cần - Kỹ thuật để báo cáo Thủ trưởng Ban chỉ huy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp Bộ CHQS tỉnh có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Chỉ huy trưởng, CTV (Chỉ đạo);
- TMT (Chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo tỉnh (Báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban TM, CT, HC-KT;
- 23 xã, phường; 77 đơn vị tự vệ;
- Lưu: VT, HC. P120.

CHỈ HUY TRƯỞNG



Trung tá Trần Thế Tùng

